

กยศ.ปรับเกณฑ์คัดกรอง สถานศึกษาตกประเมิน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2558 โดยในส่วนของผู้กู้ ซึ่งเคยมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ที่กำหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า 2.00 นั้น ได้มีการผ่อนผันการบังคับใช้ไปแล้ว แต่ขณะนี้ได้เกิดประเด็นข้อท้วงติงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ที่มีการเพิ่มในส่วนของการรับรองคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ การผ่านการประเมินของต้นสังกัด ว่า ยังไม่มีความชัดเจน เพราะเกณฑ์การผ่านการประเมินของต้นสังกัดกับเกณฑ์การรับรองคุณภาพของ สมศ.ก็แตกต่างกัน เช่น ระดับอุดมศึกษา การผ่านเกณฑ์ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะผ่านเป็นระดับ ขณะที่ของ สมศ. จะมีเพียงผ่านกับไม่ผ่านการรับรอง จึงมีข้อสังเกตว่าจะพิจารณาอย่างไร

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า การประชุมบอร์ดกยศ. วันที่ 25 มิ.ย. ทางกยศ.ได้เสนอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามที่ มีข้อทักท้วง ซึ่งที่ประชุมคงต้องมาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้กู้อย่างไรบ้าง และจะมีการพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเช่นเดียวกับเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้หรือไม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลล่าสุดการรับรองสถานศึกษาในการประเมินรอบ 3 ของ สมศ.พบว่า ระดับมัธยมศึกษา รับรอง 2,265 แห่ง ไม่รับรอง 955 แห่ง ระดับอาชีวศึกษารับรอง 645 แห่ง ไม่รับรอง 136 แห่ง รอผลการรับรอง 212 แห่ง และระดับอุดมศึกษา รับรอง 310 แห่ง ไม่รับรอง 3 แห่ง ซึ่งหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อผู้กู้ที่อยู่ในสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองแน่นอน.

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/การศึกษา

วันที่: พุธที่ 25 มิถุนายน 2558

ปีที่: - **ฉบับที่:** 23996

Col.Inch: 20.03 **Ad Value:** 44,066

หน้า: 26(ล่างขวา)

PRValue (x3): 132,198

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: กยศ.ปรับเกณฑ์คัดกรอง สถานศึกษาตกประเมิน

News brief:

นัยสาระ

ที่ประชุมบอร์ด กยศ. พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาของกองทุน กยศ. และกองทุนเงิน ครอบ.

สรุปข่าว:

ปลัดกระทรวงศึกษาฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประเด็นข้อท้วงติงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาของกองทุน กยศ. และกองทุนเงิน ครอบ. ที่มีการเพิ่มในส่วนของผลการรับรองคุณภาพของ สมศ. ว่า ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากเกณฑ์การผ่านการประเมินของต้นสังกัดกับเกณฑ์การรับรองคุณภาพของ สมศ. มีความแตกต่างกัน ดังนั้นที่ประชุมบอร์ด กยศ. จึงจำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถืออย่างไรบ้าง ซึ่งหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาของ สมศ. จะส่งผลกระทบต่อผู้ถืออยู่ในสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองแน่นอน

รหัสข่าว: B-150625004208